

Số: 02 /CT-UBND

Yên Mỹ, ngày 16 tháng 8 năm 2021

CHỈ THỊ

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện

Thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; triển khai Kế hoạch thực hiện kết luận 49/KL-TW ban hành tại Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 27/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, dựng xã hội học tập cũng như phong trào đẩy mạnh học tập suốt đời trên địa bàn huyện đạt những kết quả quan trọng.

Nhận thức về vị trí, vai trò công tác khuyến học, khuyến tài ở các cấp các ngành và trong các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ nét. Hội khuyến học các cấp tiếp tục được quan tâm xây dựng, củng cố, ngày càng phát triển và thực hiện có hiệu quả vai trò chức năng của mình. Hội khuyến học cấp huyện, cấp xã (thị trấn) cũng như các Chi hội và Ban Khuyến học được kiện toàn.

Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các cấp Hội xây dựng được nguồn quỹ khuyến học và hoạt động có hiệu quả. Quỹ khuyến học các cấp thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, người lao động, những người con Yên Mỹ ở khắp mọi miền tự nguyện tham gia đóng góp. Nguồn quỹ đó đã góp phần đáng kể trong việc động viên, khích lệ kịp thời học sinh vượt khó, học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục - đào tạo của huyện tiếp tục phát triển. Các trung tâm học tập cộng đồng bước đầu phát huy vai trò trong việc thông tin tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, phổ biến kiến thức khoa học, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác xây dựng mô hình “*Gia đình học tập*”, “*Dòng họ học tập*”, “*Cộng đồng học tập*”, “*Đơn vị học tập*” và thí điểm mô hình “*Công dân học tập*” được chú trọng và từng bước nhân rộng. Việc học tập và tự học thường xuyên nhằm không ngừng nâng cao trình độ đã và đang trở thành nhu

cầu tự giác của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại nhiều cơ quan, đơn vị cũng như mọi tầng lớp nhân dân.

Hiện nay, các cấp Hội Khuyến học đang chuẩn bị tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Để việc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các cấp nói riêng và chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt kết quả tốt; phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương đất nước; đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về hiệu quả hoạt động của Hội Khuyến học các cấp và Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng mô hình **“Gia đình học tập”**, **“Dòng họ học tập”**, **“Cộng đồng học tập”**, **“Đơn vị học tập”** và **“Công dân học tập”** trên địa bàn huyện. Từ đó không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khoá X), Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư, Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014, Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 27/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với Hội Khuyến học huyện trực tiếp chỉ đạo Hội Khuyến học địa phương tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở và dưới cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, nhân sự kiện tổ chức Đại hội, huy động sự vào cuộc, ủng hộ của các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn, các cá nhân về nhân lực, vật lực trong quá trình tổ chức Đại hội cũng như xây dựng quỹ khuyến học để Hội Khuyến học các cấp thực hiện có hiệu quả chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới. Từ đó, Hội khuyến học trở thành hạt nhân trong việc liên kết, phối hợp các tổ chức, các lực lượng xã hội, các tầng lớp nhân dân trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

3. Các phòng, ngành chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiên cứu, bổ sung chính sách động viên, khuyến khích tài năng và thực hiện chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách

Hội khuyến học các cấp, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thu xếp nguồn kinh phí, tạo điều kiện cho việc tổ chức Đại hội Khuyến học tại cơ sở thành công.

4. Đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, của ngành GD - ĐT thông qua hệ thống chính trị, thông qua các Trung tâm học tập cộng đồng và các phương tiện thông tin nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đài truyền thanh huyện và cơ sở kịp thời biểu dương, cổ vũ các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng **“Gia đình học tập”**, **“Dòng họ học tập”**, **“Cộng đồng học tập”**, **“Đơn vị học tập”**, **“Công dân học tập”**; các nhân tố tích cực góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các tấm gương vượt khó học giỏi, học sinh, giáo viên đạt thành tích xuất sắc; các tấm gương học tập suốt đời của người lớn; những cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập,...

5. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện tăng cường phối hợp với Hội Khuyến học huyện trong việc kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện những giải pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội khuyến học cấp cơ sở và các trung tâm học tập cộng đồng. Chủ động tham mưu những biện pháp tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như phạm vi toàn huyện.

6. Hội Khuyến học các cấp cần chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, kịp thời tiếp cận những chủ trương định hướng của Đảng và Nhà nước, phát hiện và biểu dương những gương điển hình, tổ chức nhiều hoạt động khuyến học khuyến tài với hình thức phong phú, đa dạng; tổng kết mô hình mới về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tham gia tích cực và hiệu quả trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của hội có tính chất đặc thù theo quy định của Chính phủ. Gắn việc phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đôi với hành, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Cùng với kinh phí được hỗ trợ từ ngân sách, Hội khuyến học cần tập trung đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học; quản lý, sử dụng Quỹ hiệu quả, đúng quy định.

7. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp cần tích cực, chủ động tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; triển khai nhiều hình thức học tập; đồng thời động viên, tạo điều kiện và hỗ trợ

kip thời đôi với cán bộ, nhân viên tự đi học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạt kết quả xuất sắc trong học tập, từ đó nâng cao năng lực làm việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng quỹ khuyến học từ sự hỗ trợ của đơn vị cũng như sự ủng hộ của người lao động.

Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, Hội Khuyến học huyện theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về ủy ban nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- Hội Khuyến học tỉnh;
- UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo huyện ủy;
- Phòng GD - ĐT huyện;
- Hội khuyến học huyện;
- Đài Truyền thanh huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;
- Lưu: VP, GD, Hội KH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đặng Xuân Lương